



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน : QWL) โทรศัพท์ ๑๓๓๑

ที่ นร ๐๒๐๓.๐๔/๑๓๓๑๓

วันที่ ๒๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง การสำรวจขนาดเสื้อโบลีนักสร้างสุขขององค์กร

เรียน อปส.,รปส. ๒ ท่าน,ผชช.,ทปช.,ผอ.สำนัก/ กอง และ ปชส. ภาค ๑ - ๘

ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประสานความร่วมมือตามโครงการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ (Quality of Work Life for Public Sector Program) ซึ่ง สสส. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการให้ กปส. ในการดำเนินโครงการ “สุข ๘ ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบความคิดประยุกต์ใช้ให้เกิดสุขภาวะในองค์กรอย่าง ยั่งยืนจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความสุขในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของบุคลากรในองค์กร

ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กปส. (QWL) มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการผลิตเสื้อโบลีนักสร้างสุขขององค์กรมอบให้กับผู้บริหาร กปส. ทุกสำนัก/ กอง รวมทั้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ “สุข ๘ ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (สิงหาคม ๒๕๕๗ - สิงหาคม ๒๕๕๘) ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงดำเนินการสำรวจขนาดเสื้อโบลีนักสร้างสุขขององค์กรของผู้บริหาร กปส. ทุกสำนัก/ กอง รวมทั้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการฯ จึงขอความร่วมมือแจ้งขนาดเสื้อได้ที่ คุณสุดชดา ธีระพงศ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๐ ภายใน วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ขนาดเสื้อปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า)

อกจ.

ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากร กปส. (QWL)

พ.ย. ๕๗



## เสื้อโปโลกรมประชาสัมพันธ์ (PRD QWL)

จำนวนที่ผลิต (75 ตัว)

เสื้อโปโลกรมประชาสัมพันธ์ (PRD QWL)					
ไซส์	S	M	L	XL	XXL
ชาย (ขนาดรอบอก:นิ้ว)	38	40	42	44	46
หญิง (ขนาดรอบอก:นิ้ว)	34	36	38	40	42